

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY

Thứ Ba, ngày 30 tháng Bảy, 2019

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

510-373-5730

krivera@alamedaalliance.org



ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH HEALTH HOMES PROGRAM

Chương trình này nhằm mục đích điều phối dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe hành vi và các dịch vụ xã hội dành cho những người hưởng bảo hiểm Medi-Cal có nhiều nhu cầu và trao quyền để họ đóng vai trò tích cực trong hoạt động chăm sóc của riêng mình.

Alameda Alliance for Health (Alliance) đã chính thức ra mắt chương trình Health Homes Program vào tháng này theo cam kết nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống của các hội viên. Chương trình Health Homes Program này được liên bang tài trợ và cấp quyền hoạt động thông qua Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Tới Tiền (Affordable Care Act, ACA), được thiết kế dành riêng cho những người hưởng bảo hiểm Medi-Cal có nhiều nhu cầu về y tế và mắc nhiều bệnh mãn tính – như bệnh suyễn, bệnh tiểu đường hoặc suy tim – để họ có thể được hưởng lợi từ hoạt động điều phối dịch vụ chăm sóc theo nhóm và lấy hội viên làm trung tâm. Chương trình này cung cấp sáu dịch vụ cốt lõi, bao gồm: quản lý toàn diện các dịch vụ chăm sóc, điều phối dịch vụ chăm sóc (hỗ trợ và cung cấp dịch vụ dài hạn tại các tổ chức cộng đồng, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe hành vi), tăng cường sức khỏe, chăm sóc chuyển tiếp toàn diện, hỗ trợ cá nhân và gia đình, và cuối cùng là, giới thiệu tới các dịch vụ hỗ trợ trong xã hội và cộng đồng, bao gồm cả nhà ở.

Nằm trong nỗ lực chuẩn bị ra mắt chương trình, vào đầu năm 2017, Alliance đã triển khai chương trình Health Homes thí điểm do Alliance tự bỏ tiền. Alliance đã đầu tư 1.5 triệu USD để phục vụ những hội viên Alliance đang phải vật lộn với nhiều căn bệnh mãn tính, để giúp họ được hưởng lợi từ hoạt động điều phối và quản lý dịch vụ chăm sóc tăng cường. Bắt đầu từ tháng Bảy năm nay, Alliance đã chuyển chương trình thí điểm do Alliance tự trả tiền thành chương trình Health Homes Program được liên bang tài trợ với đối tượng chính là những người đang phải vật lộn trong tình cảnh không có nhà cửa ổn định, vô gia cư và cần được chăm sóc giảm đau.

Tiến sĩ Steve O'Brien, Giám Đốc Y Khoa của Alliance, cho biết: “Chương trình thí điểm của Alliance được coi là công cụ giúp chúng tôi hiểu được những rắc rối do tình trạng sức khỏe của hội viên gây ra và cho phép chúng tôi xây dựng một hệ thống chăm sóc ngày càng tốt hơn nữa. Vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe truyền thống của mình theo hướng vừa điều trị sức khỏe thể chất vừa hỗ trợ giải quyết những yếu tố tiêu cực trong xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống của hội viên, nên chúng tôi nghĩ rằng Health Homes Program sẽ hỗ trợ chúng tôi rất đắc lực trong việc cải thiện sức khỏe của các hội viên.”

Alliance đã mở rộng cả cơ cấu hệ thống quản lý hồ sơ nội bộ của Alliance và mối quan hệ đối tác với các cơ sở quản lý dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng. Những nhóm chăm sóc như thế này có thể gồm y tá, nhân viên quản lý hồ sơ, nhân viên quản lý sức khỏe hành vi, điều phối viên dịch vụ chăm sóc, cán bộ y tế cộng đồng và người điều hành hệ thống tại địa phương. Vai trò chính của đội ngũ này là lên kế hoạch cho các hội viên Alliance nhằm đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và dịch vụ xã hội của hội viên, cũng như giúp họ hiểu rõ hơn và kiểm soát tốt hơn tình trạng sức khỏe của mình. Hiện Alliance đã ký kết hợp đồng với nhiều tổ chức tại gần 30 cơ sở trên khắp Quận Alameda cũng đang thực hiện hoạt động điều phối dịch vụ chăm sóc cho hàng trăm người hưởng bảo hiểm Medi-Cal.

“Health Homes Program xuất phát từ tầm nhìn, đó là thiết lập hệ thống liên kết với Care Connect Program của Quận Alameda do Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận quản lý, với việc tích hợp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống cho hội viên”, Tổng Giám Đốc Điều Hành Alliance, ông Scott Coffin, cho hay. “Trong 4 năm qua, Alliance đã chuyển mình thành một tổ chức chăm sóc sức khỏe con người toàn diện và chúng tôi cam kết sẽ đầu tư vào các dịch vụ tại các tổ chức cộng đồng, gồm đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, tình trạng sử dụng dược chất, nhà ở và những yếu tố xã hội ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Mạng lưới gồm hơn 7,000 bác sĩ và nhân viên chăm sóc của chúng tôi được liên kết chặt chẽ hơn để cung cấp những dịch vụ phối hợp và thúc đẩy sứ mệnh của Alliance, đó là cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi người dân trong quận.”

Hiện Alliance đang nỗ lực tiếp cận những hội viên có thể đủ điều kiện tham gia Health Homes Program và tiếp cận những nhà cung cấp trong cộng đồng để họ có thể tìm kiếm và giới thiệu các cá nhân. Để tìm hiểu thêm thông tin về Health Homes Program hoặc Alliance, vui lòng truy cập: www.alamedaalliance.org.

###

Giới thiệu về Alameda Alliance for Health

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý tại địa phương, công cộng, hoạt động không vì lợi nhuận, cam kết giúp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận và hợp túi tiền hơn cho những người dân đang sinh sống tại Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được lập ra bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, nhà lãnh đạo, nhân viên, và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance cho thấy tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho gần 260,000 trẻ em và người lớn có mức thu nhập thấp thông qua Ủy Ban Quốc Gia về Bảo Đảm Chất Lượng (National Committee for Quality Assurance, NCQA) được Medi-Cal và các chương trình Alliance Group Care chứng nhận.